



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๒.๗/๑๕๓๕๑



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๑๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่โดยที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่แล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำร่างระเบียบดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม วัตถุประสงค์ของกองทุน องค์กรประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี การฝากเงินและการจ่ายเงินกองทุน รายการคำขอรับความช่วยเหลือ หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับนิยามคำว่า “สาธารณภัย” เห็นควรแก้ไขเป็น “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยโรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณสุข ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมในทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ชุนหวาชิร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th